

Nâng cao vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

16:05 19/09/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Trong bối cảnh hiện nay, báo chí đã và đang là lực lượng chủ lực, tiên phong đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, thù địch. Vì vậy, chúng ta cần phải phát huy vai trò, trách nhiệm của báo chí góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức...



Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang trao giải Nhất cho PGS, TS Trần Đình Huỳnh với tác phẩm "Bảo vệ những tư tưởng cơ bản về xây dựng Đảng".

Ảnh: TL

Triển khai Nghị quyết 35 - NQ/TW

Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 22/10/2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

. Nghị quyết nêu rõ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm của mỗi đơn vị, tổ chức, cán bộ, đảng viên và các cơ quan truyền thông, báo chí. Vì thế, thời gian qua báo chí, truyền thông đã có nhiều đóng góp trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước...Đặc biệt, trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhiều tác phẩm báo chí đoạt giải thưởng cao về xây dựng Đảng; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đấu tranh phòng, chống tham nhũng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được tổ chức cấp quốc gia và cấp bộ, ngành, địa phương, thu hút sự tham gia đông đảo không chỉ của những nhà báo chuyên nghiệp mà còn của cả cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Hiện nay, cả nước có hơn 25.000 hội viên với hơn 800 cơ quan báo chí, đội ngũ nhà báo tham gia công tác này đều được tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên, có phẩm chất, năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng, kỹ năng vận dụng tổng hợp các tri thức lý luận, pháp luật, khoa học,... để tăng tính thuyết phục cho bài viết; tuân thủ tính chân thật, khách quan, tính nhân dân, tính chiến đấu của báo chí cách mạng. Bên cạnh đó, nhà báo viết lĩnh vực này họ có lòng yêu nghề, tinh thần dũng cảm, sẵn sàng xông pha vào những điểm nóng, phức tạp, nhạy cảm để đưa thông tin chính xác, kịp thời tới công chúng. Những năm qua, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Giải Búa liềm vàng - giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng, với các chủ đề phong phú, bám sát những vấn đề thời sự, phản ánh sinh động thực tiễn công tác xây dựng Đảng. Nhiều tác phẩm tham dự Giải được đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức, thể hiện tư duy chính trị sắc bén, trí tuệ, sự nhiệt huyết, lương tâm và trách nhiệm của tác giả đối với công tác xây dựng Đảng và sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thành công của các cuộc thi cũng góp phần tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cùng với đó, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lực lượng tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; cung cấp luận cứ khoa học và hình thành nguồn bài viết phong phú, có chất lượng, phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đây cũng là minh chứng sinh động cho sự cần thiết của ý thức trách nhiệm của đội ngũ những người làm báo, cán bộ, đảng viên, đoàn viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tạo ra xung lực mới trong việc thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị trong thời gian tới.

Phát huy vai trò của báo chí

Để phát huy tốt vai trò của báo chí trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với các cơ quan báo chí, tăng cường chỉ đạo, quán triệt sâu sắc cho các cơ quan báo chí từ trung ương đến địa phương tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo định hướng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tăng cường phối hợp giữa cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan liên quan, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, quản lý hoạt động báo chí; giữ vững vai trò chỉ đạo, định hướng để báo chí thực hiện tốt sứ mạng của báo chí cách mạng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý báo chí cần kịp thời, nhạy bén; đồng thời, phải đảm bảo tính khoa học, thuyết phục, có lý, có tình, theo kịp sự vận động phát triển của thực tiễn; chủ động, sắc bén, kịp thời trong việc dự báo, định hướng chính trị tư tưởng, nhất là trước những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm trong đời sống xã hội

Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; tăng cường số lượng, chất lượng các bài viết tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; trong đó, mỗi bài viết phải có cơ sở lý luận chắc chắn, quan điểm có giá trị định hướng về nhận thức, tư tưởng đối với bạn đọc, để mỗi tác phẩm báo chí thực sự là một công cụ tăng cường nhận thức, củng cố niềm tin của nhân dân đối với đất nước.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí, nhất là trách nhiệm trong việc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị quan trọng; nâng cao chất lượng đội ngũ phóng viên, biên tập viên cả về chính trị, tư tưởng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp. Quan tâm, coi trọng xây dựng, nâng cao chất

lượng hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể trong các cơ quan báo chí; quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về tư tưởng, văn hóa, các định hướng của Đảng về công tác báo chí trong tình hình mới, làm cơ sở để báo chí phát triển đúng định hướng, giữ vững bản chất báo chí cách mạng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trong các cơ quan báo chí; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong chính những người làm báo.

Phát huy lợi thế của báo điện tử, trang tin điện tử, các phương tiện truyền thông mới, các loại hình, diễn đàn mạng xã hội để phục vụ nhiệm vụ thông tin tuyên truyền. Các cơ quan báo chí cần tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại trong quy trình sản xuất, biên tập, duyệt tin bài; tận dụng thế mạnh của internet, truyền thông xã hội để báo chí thực sự gần gũi, dễ tiếp cận với độc giả.

Quan tâm đầu tư trọng điểm về cơ sở vật chất, con người, bên cạnh việc quan tâm phát triển nguồn cộng tác viên dồi dào, chất lượng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, bộ, ngành, nhà quản lý, nhà nghiên cứu lý luận... mỗi cơ quan báo chí cần đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong chính cơ quan của mình, có năng lực tác nghiệp nhạy bén, để kịp thời, thường xuyên có thông tin, bài viết sâu sắc và thuyết phục trong tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Xây dựng cơ chế để kịp thời khen thưởng cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên có nhiều thành tích trong công tác thông tin, tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch; tiếp tục tổ chức các Giải thưởng Báo chí định kỳ về đề tài này, qua đó động viên, cổ vũ, tôn vinh các nhà báo, đồng thời tạo động lực thôi thúc những người làm báo có những bài viết sâu sắc, chất lượng, đạt hiệu quả tuyên truyền cao.

Trà Vũ

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/day-manh-vai-tro-cua-bao-chi-trong-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang>